

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันจันทร์ ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

** ** * * * * * * * * * * * * * *

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสาวเพ็ญวิภา ปงกา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๒	นางสุภาภรณ์ นันทพันธ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๓	นายไฉน ชัชวาลย์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๔	นายศักดิ์ดา อุปก่า	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๕	นายปริญญา สุวรรณศรี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๖	นายสุพรรณ ทราหยล้า	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๗	นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง	ประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๘	นายนเรศน์ ถาวร	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๙	นายสวัสดิ์ สอนปิงคำ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๐	นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๑	นายสมยศ ไชยนันตา	รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๑๒	นางสมพร สีเขียว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายไพโรจน์ สุขคำเมือง	นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๒	นายวสันต์ หนองปิงคำ	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๓	ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ ตั้งตรง	ปลัดเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๔	นายศักดิ์ สอนปิงคำ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๕	นายทวิช จำปาวัน	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖	นายวสันต์ ปราบพุกจา	รองนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๗	นายदनัย เมืองฝั้น	รองนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๘	นายสันทนา ปันตอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๙	นางเพลินพิศ สองแคว	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๐	นางพิชชาภา วงศ์คำ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๑	นางรัชนี สุขประเสริฐ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๒	นางสาวเพลินจิตร กันทา	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
๑๓	นายวีระ อธิรทอง	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลมาครบองค์ประชุมและนายอาทิตย์ แสงบุญเรือง ประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภา - ด้วยท่านนายกเทศมนตรี ได้แต่งตั้งคณะทำงานของฝ่ายบริหารใหม่ จึงขอเชิญท่านนายกฯ แจ้งให้ที่สภาทราบ

นายกเทศมนตรี - ในขณะนี้เราหมดวาระการทำงานตามที่ได้มีการเลือกตั้งมาแล้ว แต่ปฏิบัติหน้าที่ต่อตามคำสั่ง คสช. ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำปางแจ้งมา และผมได้แต่งตั้งคณะทำงานของฝ่ายบริหารใหม่จำนวนสองท่าน คือที่ปรึกษานายกฯ นายศักดิ์ สอนปิงคำ และเลขาธิการนายกฯ นายวสันต์ หนองปิงคำ จึงขอเชิญทั้งสองท่านแนะนำตัวต่อที่สภาทราบด้วย

นายศักดิ์ - เรียนท่านประธานสภา, ท่านรองประธานสภา, ท่านนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุม ผมนายศักดิ์ สอนปิงคำ ตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ยินดีมาครั้งที่ได้เข้ามาทำงานร่วมกับทุกท่าน หลาย ๆ ท่านก็รู้จักกันดี และเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาร่วมประชุมสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ รู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ผมจะเข้ามาช่วยทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลห้างฉัตรแม่ตาลให้มากที่สุดครับ ขอขอบคุณครับ

นายวสันต์ - เรียนท่านประธานสภา, ท่านรองประธานสภา, ท่านนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุม ผมนายวสันต์ หนองปิงคำ ตำแหน่งเลขาธิการนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ผมเป็นเลขาธิการนายกใหม่ ก็ยังไม่คุ้นชินกับการทำงาน ขอให้ทุกท่านช่วยสอนงานให้ผมด้วย และผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา - ทางสภาเทศบาลก็รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมทำงานกับท่านสองท่าน เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวตำบลห้างฉัตรแม่ตาลทั้ง ๗ หมู่บ้านครับ

- แจ้งสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมทราบครับ ประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุปางม่วง บ้านปางม่วง หมู่ ๙ จะมีขึ้นในวันจันทร์ ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานครับ เชิญ สท.สมพร ได้ชี้แจงรายละเอียดงานให้ทุกท่านทราบ

นางสมพร - เรียนท่านประธานสภา, ท่านรองประธานสภา, ท่านนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน งานประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุปางม่วง จัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีท่านรองฯ สุรพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมาเป็นประธานในการเปิดงานในเวลา ๐๘.๓๐ น. และพิธีสงฆ์น้ำพระธาตุจะเริ่มขึ้นในเวลา ๐๙.๐๐ น. งานร่วมน้ำยอนยุคเริ่มขึ้นในเวลา ๑๔.๐๐ น. จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานพิธีด้วยค่ะ

- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประธานสภา - จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

- ประธานสภา - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี)

- ประธานสภา - ในวาระนี้ไม่มีผู้ขอยื่นกระทู้ถาม การจะยื่นกระทู้ถามจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอผ่านระเบียบวาระนี้ไป
- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐- ๓๑ เมษายน ๒๕๖๑)

- ประธานสภา - ด้วยได้รับแจ้งจากประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลว่าขอแจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐- ๓๑ เมษายน ๒๕๖๑) ขอเชิญคุณสันทนา ปันตอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาเพื่อทราบ

นายสันทนา

- กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านจากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐- ๓๑ เมษายน ๒๕๖๑) โครงการตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ ๖๘๗ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๑๗๑,๙๗๔,๖๐๐.๐๐ บาท ผู้บริหารเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๗๙ โครงการ งบประมาณ ๓๒,๗๒๘,๙๒๐.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๖๑๒,๖๐๐.-บาท, ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔,๐๔๖,๓๐๐.-บาท, ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม จำนวน ๓๔ โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๕,๒๙๖,๑๐๐.-บาท, ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๕,๐๐๐.-บาท, ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๒,๗๒๘,๙๒๐.-บาท และได้มีข้อเสนอแนะดังนี้
- ๑) โครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนามีจำนวนมากเกินไป หากโครงการใดยังไม่มี ความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในอนาคตอันใกล้ ก็ควรชะลอการนำเข้าบรรจุในแผนพัฒนา
 - ๒) ควรตั้งงบประมาณเพื่อในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก้าวเข้าสู่ประเทศเศรษฐกิจอาเซียน เช่น การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจ การบริการบนพื้นฐานของความรู้และวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และทางด้านการสอนภาษาต่าง ๆ ในประเทศ กลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนให้แก่ประชาชนทั่วไป
 - ๓) ควรมีการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจาก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไม่มีโครงการที่ดำเนินการทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และควรส่งเสริม

พัฒนาทางด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี งานพัฒนาองค์กรด้านเศรษฐกิจมีน้อยมาก งบประมาณตั้งไว้แค่ ๔๕,๐๐๐.-บาท ให้ตั้งงบประมาณเพิ่มเติม

๔) ในการจัดสรรงบประมาณดำเนินการพัฒนา ควรจัดสรรและบริหารงบประมาณในแต่ละหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั่วถึง ในทุกหมู่บ้านโดยพิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วน

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้ตรวจสอบข้อมูลจำนวนโครงการที่ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

- ประธานสภา - ระเบียบวาระนี้เป็นภาระงานเพื่อให้ที่ประชุมสภารับทราบ ไม่มีการอภิปรายแต่อย่างใด
- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายสันทนา - เรื่องของการทบทวนแผนพัฒนา ๔ ปี เราได้เลื่อนมาสองรอบแล้ว เหตุผลเพราะ ๑) ตรงกับงานเบิกฟ้านันตยศ และ ๒) การประชุมไปตรงกับการประชุมโครงการไทยนิยมยั่งยืน กำหนดการที่ผมได้แจกให้ทุกท่านลงตัวแล้วครับ ระดับหมู่บ้านตั้งแต่วันที่ ๕ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และประชาคมระดับตำบล ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในเบื้องต้นท่านผู้นำหมู่บ้านขอเชิญท่านสมาชิกสภาแต่ละเขตเข้าร่วมประชุมด้วย เรื่องโครงการใหม่ โครงการเก่า ให้บันทึกการประชุมในการจัดลำดับ โดยให้ชาวบ้านเป็นผู้จัดลำดับเอง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมา โครงการที่ขอไปที่ทรัพยากรน้ำ ๑๓ โครงการ, โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และโครงการด้านพัฒนาสังคมมีประมาณ ๑๐ โครงการ สุดท้ายจะนำเข้าสู่ประชาคมระดับตำบล คือ แผน ป.ป.ช. ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

นายกเทศมนตรี - ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมประชุมประชาคมตามแผน และตามเขตของท่าน เพื่อจะได้ร่วมรับฟังโครงการที่ชาวบ้านต้องการ ไม่ให้เกิดการตกหล่น

ประธานสภา - ขอให้สมาชิกสภาแต่ละเขตเข้าร่วมประชุมของหมู่บ้านในเขตของท่านด้วย จะได้ทราบว่าแต่ละหมู่บ้านที่ท่านดูแลต้องการอะไร

นายสันทนา - จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มีคำถามฝากถามมายังเทศบาล จำนวน ๒ ข้อ ดังนี้

๑) เหตุใดที่ผ่านมางานก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาลจึงไม่มีตัวแทนของชาวบ้านร่วมตรวจสอบ

๒) ทำไมมางานก่อสร้างที่อยู่ในเทศบาลอยู่ถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังไม่ทำการก่อสร้าง

นางเพลินพิศ - คำถามข้อแรกที่ผ่านมางานก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาลจึงไม่มีตัวแทนของชาวบ้านร่วมตรวจสอบเหมือนที่ผ่านมา เนื่องจากว่าตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิตจำหน่ายก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ ซึ่งวงเงินในการจ้างของเทศบาลเราก็มีวงเงินไม่มาก ส่วนใหญ่จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในเทศบาลเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง อีกเหตุผลหนึ่งมีกรณีศึกษาจากหลาย ๆ อบต. ที่ผ่านมาให้ตัวแทนชาวบ้านหรือตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง พอเกิดปัญหาโดนตรวจสอบจาก สตง.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วต้องมีการคืนเงิน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ชาวบ้านหรือประชาคมก็จะอ้างว่า โดนแต่งตั้งจากเทศบาล อบต. ไม่มีความรู้ในงานก่อสร้างมากนัก และอีกอย่างสำหรับเทศบาลเรา ก็มีการกล่าวอ้างมาว่า ตัวแทนประชาคมก็คนเดิม ๆ พวกเดียวกัน จึงไม่อยากให้มีปัญหาด้านนี้อีก

นายทวิช

- ผมขอตอบคำถามข้อสองครับ เทศบาลได้รับหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชักซ้อมความเข้าใจ คำนิยามเกี่ยวกับงานก่อสร้าง กรณีก่อสร้าง ปรับปรุง รื้อถอน ต่อเติม ซ่อมแซม ต้องมีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตวิชาชีพด้านงานก่อสร้าง กล่าวคืองานก่อสร้างทุกอย่าง ต้องมีวิศวกรรับรองแบบแปลน งานทุกอย่างที่ได้รับคำร้องจากชาวบ้าน จากท่านสมาชิกสภา ผมได้ปรึกษากับท่านปลัดและผอ.กองคลัง เจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งคุณกุลณีที่ เจ้าหน้าที่พัสดุของเทศบาลเราได้ติดต่อไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งกรมฯ ได้ตอบกลับมาเป็นคำพูดนะครับ ยังไม่มีหนังสือราชการเป็นทางการ ว่า ให้ชะลองานก่อสร้างไว้ก่อน กรมฯ จะหาทางแก้ไขและจะแจ้งเป็นหนังสืออีกครั้ง ส่วน อบต. เทศบาล ไตที่สามารถทำงานก่อสร้างได้ เนื่องจากว่าหน่วยงานนั้นมีวิศวกรโยธารับรองแบบแปลน

ปลัดเทศบาล

- ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ ให้อำนาจคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานภาครัฐจะต้องปฏิบัติตาม เป็นเรื่องของข้อกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐเล็ก ๆ อย่าง อบต. หรือเทศบาล ที่ไม่มีวิศวกร จะต้องหาวิศวกรมารับรองแบบ ซึ่งวิศวกรประเภทสามัญมีน้อย ทำให้โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติต้องล่าช้า เป็นลักษณะนี้ไปทั่วประเทศครับ แต่มีข่าวภายในว่าจากกระทรวงมหาดไทยก็รู้ถึงปัญหานี้จะได้ทำหนังสือเวียนหาทางออกให้กับหน่วยงานภาครัฐเล็ก ๆ อย่าง อบต. หรือเทศบาล แต่ต้องรอหนังสือก่อน ทำให้โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นงานก่อสร้าง ตามมาตรา ๔ ต้องล่าช้า ครับ

ประธานสภา

- มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่จำนวน ๒ ท่าน คือตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ และนายช่างโยธา ขอเชิญนักวิชาการจัดเก็บรายได้แนะนำตัวครับ สำหรับนายช่างโยธา คือนายช่างอนุชา อักษรเมือง หรือช่างเอ็ม เคยมาทำงานกับเราแล้วครั้งหนึ่งแล้วย้ายไป และได้ย้ายกลับมาใหม่ และวันนี้ได้ลางาน จึงเหลือแต่นักวิชาการจัดเก็บรายได้มาแนะนำตัว เชิญครับ

น.ส.เพลินจิตร

- กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางสาวเพลินจิตร กันทา ชื่อเล่น ทัช ค่ะ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ย้ายมาจากเทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคาคะ มาปฏิบัติงานที่นี่ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แล้วค่ะ ขอให้ทุกท่านแนะนำการทำงานได้นะคะ ขอขอบคุณค่ะ

ปลัดเทศบาล

- เมื่ออาทิตย์ที่แล้วในพื้นที่เทศบาลเราประสบวตภัย ๒ ครั้งเชิญนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงให้ที่สภาทราบครับ

นายวีระ

- กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน หมู่บ้านในเขตเทศบาลเราได้เกิดวตภัย ๒ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ มี ๒ หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบคือหมู่ ๓ บ้านแม่ฮาว และหมู่ ๖ บ้านขามแดง ใช้เงินสำรองจ่ายในการจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบเหตุวตภัย เป็นเงิน ๑๙,๕๘๒.- บาท จำนวน ๓๕ ครัวเรือน

มีรายละเอียดคือ กระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๓๒๖ แผ่น ขนาด ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑๔ แผ่น, กระเบื้องลอนเล็ก ขนาด ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑๖ แผ่น ขนาด ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑๐ แผ่น, ครอบกระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๑๕ องศา จำนวน ๘๑ แผ่น และสังกะสี ขนาด ๖ ฟุต จำนวน ๕ แผ่น ขนาด ๑๐ ฟุต จำนวน ๒๐ แผ่น และเกิดเหตุวาทภัยครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ มี ๓ หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบคือ หมู่ ๓ บ้านแม่ฮาว หมู่ ๕ บ้านแพะดอนสัก และหมู่ ๙ บ้านปางม่วง ใช้เงินสำรองจ่ายในการจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบเหตุวาทภัย เป็นเงิน ๒๔,๔๕๔.- บาท จำนวน ๓๕ ครัวเรือน มีรายละเอียดคือ กระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๔๔๑ แผ่น ขนาด ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๘๗ แผ่น, กระเบื้องลอนเล็ก ขนาด ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๕ แผ่น, ครอบกระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๒๐ องศา จำนวน ๗๔ แผ่น และสังกะสี ขนาด ๑๐ ฟุต จำนวน ๒๐ แผ่น จึงขอ นำเรียนให้สภาทราบครับ

- ที่ประชุมรับทราบ

ประธานสภา

- หมู่บ้านในเขตเทศบาลเราได้ประสบวาทภัย ๒ ครั้ง ขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันตรวจสอบและช่วยเหลือชาวบ้านได้ทันท่วงที ช่วยเหลือได้เร็วมาก ขอขอบคุณประชาชนด้วยครับ

ปลัดเทศบาล

- ตามที่เทศบาลเราได้ช่วยเหลือไปยังไม่ต้องเข้าคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนระดับท้องถิ่น ถือเป็นกรณีพิเศษพิศุขภัย หากจะต้องเข้าคณะกรรมการชุดนี้การช่วยเหลือประชาชนนอกเหนือจากเหตุที่ใช้เงินสำรองจ่ายให้เข้าคณะกรรมการชุดนี้

- อีกเรื่องครับ เรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้า คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนได้อนุมัติจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ๑,๐๐๐ โดส เนื่องจากเกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาด ขณะนี้วัคซีนมีไม่เพียงพอ เพราะทุก อปท. ซื้อพร้อมกันหมด ยารอบก่อน ๑ ล้านโดสเป็นยาหมดอายุ ฉีดหมา แมวตายไป เยอะมาก จึงเกิดการร้องเรียนออกข่าวดังมาก ตามที่ท่านทราบตอนนี้เทศบาลเราจัดซื้อแล้ว แต่ร้านที่ขายยาไม่สามารถจัดหาได้ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบ และแจ้งประชาชนทราบ หากเทศบาลได้รับ วัคซีนเมื่อใดจะดำเนินการทันที

ประธานสภา

- เนื่องจากได้เกิดโรคระบาด โรคพิษสุนัขบ้าขึ้น ตามข่าวที่ได้รับฟังกันมามีคนตายหลายคน ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สั่งการให้ อปท. จัดซื้อวัคซีนเพื่อช่วยเหลือประชาชน นำไปฉีดหมา แมว เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ขอให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบด้วย

นายปริญญา

- ผมขอสอบถามสองเรื่องครับ เรื่องแรก เพดานห้องประชุมสภาเรา ตกเข้ามาในฝ้าเพดานเยอะมาก ขอให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขด้วย เรื่องที่สอง เรื่องเมรุบ้านป็นจ้าว ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว จะทำการซ่อมแซม หรือฟ้องร้องผู้รับจ้างครับ

นายทวิช

- เรื่องเมรุบ้านป็นจ้าว เบื้องต้นเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังบริษัทผู้รับเหมา แต่จดหมายก็ตีกลับมา ไปรษณีย์บอกว่าไม่มีผู้รับ ขั้นตอนก่อนจะยึดเงินประกัน จะต้องเตือนครั้งสุดท้ายก่อน เราเตือนไปแล้วแต่ไม่มีผู้รับ อาจจะดำเนินการฟ้องร้องเพื่อขอริบเงินประกันสัญญา ขอเวลาแจ้งผู้รับจ้างก่อนครับ การริบหลักประกันสัญญาจะต้องให้ศาลพิพากษา ก่อน ถึงจะดำเนินการต่อไปได้

ประธานสภา

- เทศบาลได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนครั้งสุดท้ายแล้ว ผู้รับเหมารายนี้ได้ก่อสร้างเมรุ ๓ หมู่บ้าน หมู่ ๒ หมู่ ๗ และหมู่ ๙ แต่มีปัญหาที่หมู่ ๗ ปีนี้ก็เข้าปีที่ ๔ แล้ว ทางสมาชิกสภา ก็สอบถามมาโดยตลอด

ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่พัสดุได้ส่งหนังสือไปยังผู้รับเหมา แต่ไม่มีผู้รับ บริษัทรับเหมาอาจจะปิดตัวแล้วก็ได้ ซึ่งจะฟ้องร้องหรือริบเงินประกันสัญญาเพื่อเอาเงินไปซ่อมแซมก็ต้องดูข้อกฎหมายด้วย นายกเทศมนตรีก็มีปัญหาติดขัดเรื่องข้อกฎหมาย เรื่องนี้มีปัญหามากครับ

นายกเทศมนตรี - ขอบคุณสำหรับคำถามในการติดตามเรื่องนี้ ผมได้ยินมาว่าชาวบ้านจะรวมเงินกันแล้วซ่อมแซมเอง ผมเดือดร้อนแน่เลยครับ ผมต้องไปชี้แจงให้ชาวบ้านทราบ ในการทำงานตามระเบียบมันทำยากครับ ทุกอย่างใช้ระยะเวลา เหตุการณ์ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เลย

ปลัดเทศบาล - ตามที่ ผอ.ช่างว่าได้ชี้แจงส่งจดหมายแจ้งแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะส่งไปแจ้งเดือนอีกครั้ง ถ้าส่งกลับมาไม่มีคนรับอีก จะไปหาภูมิไลนาเจ้าของบริษัท และจะทำการปิดหมายตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากตามระยะเวลาไม่มาซ่อมแซมอีก จะไปทำการฟ้องที่สำนักงานอัยการจังหวัด ให้เป็นผู้ทำงาน แต่ต้องใช้เวลานาน ต้องรอศาลสั่ง หากศาลไม่สั่ง นายกฯ จะเอาเงินหลวงไปทำการซ่อมแซมไม่ได้ หากชาวบ้านจะเก็บเงินกันเองเอาไปซ่อมแซม ก็เป็นผลดีต่อผู้รับเหมาเพราะเขาไม่ต้องมาซ่อมแซม แต่ทางเทศบาลก็ต้องฟ้องร้องให้ผู้รับเหมาเป็นผู้ทำงานอย่างเดียว

นางเพลินพิศ - เรื่องนี้ยึดเยื้อมานานหลายปี งานพัสดุได้ติดต่อบริษัทแล้วทั้งทางวาจา และทำหนังสือแจ้ง ช่วงแรกผู้รับเหมาที่รับโทรศัพท์ตลอดบอกว่าไม่มีช่างทำ หากเทศบาลหาช่างทำได้จะเป็นผู้ออกเงินซ่อมแซมให้ เจ้าหน้าที่พัสดุก็มาแจ้งให้ทราบ นายกฯ ก็ได้สั่งการให้ทางช่างประมาณการว่าจะซ่อมแซมเป็นเงินประมาณเท่าไร ซึ่งช่างแจ้งมาประมาณสองแสนบาท และช่วงนั้นเป็นช่วงที่ สตง. เข้ามาตรวจงาน ทาง สตง. ก็แนะนำว่า อยากให้เรียกผู้รับเหมาคุยกันก่อน ยังไม่อยากจะให้มีการฟ้องร้องให้เป็นผู้ทำงาน เพราะจะเป็นเรื่องใหญ่ ให้ช่างมาซ่อมแซมให้ได้ก่อน เราเรียกเรื่องเฉพาะค่าเสียหาย หากเราซ่อมไปก่อน ชาวบ้านได้ใช้งาน แล้วเทศบาลก็ไปฟ้องร้องผู้รับเหมา เพราะคิดว่าผู้รับเหมาจะมาซ่อมแซมให้ จะมาจ่ายเงินซ่อมแซมให้ ไม่มีทางแน่นอน ขนาด ณ ตอนนี้อย่างไรพยายามเรียกมาซ่อมแซม ยังไม่มาเลย เงินหลวงที่เราเสียไปก่อนจะทำอย่างไร มันต้องมีการหาผู้รับผิดชอบซึ่งท่านนายกฯ ก็เป็นคนแรกเลยคะ สตง. ก็ขอให้เรียกมาคุยกันให้ได้ ไม่อยากให้ถึงขั้นฟ้อง

นายกเทศมนตรี - ตามที่ท่าน ผอ.กองคลังชี้แจงครับ ขอให้เรียกมาคุยกันก่อนครับ

นายกศักดิ์ดา - ผมขอสอบถาม ๓ เรื่องครับ

๑) สมาชิกสภาเราทุกวันที่ ๕ ของเดือนจะต้องมีการประชุมกันทุกเดือน แต่ช่วง ๒ - ๓ เดือนที่ผ่านมา เราไม่ได้มีการประชุมเลย ซึ่งหลายเรื่องเราจะมาพิจารณากันในที่ประชุมประจำเดือน ปัญหาของพี่น้องชาวบ้านที่ผ่านมาไม่ได้มาปรึกษากันเลย

๒) เรื่องถนนลูกรังที่เข้าสวนอนันตยศ ผมเห็นนำลูกรังข้างทางมาปรับเป็นผิวถนน ซึ่งท่านนายกฯ มาของงบประมาณในสภาให้อนุมัติ ซึ่งสภาอนุมัติแล้วก็ขอให้พิจารณาทำให้ดีด้วย

๓) เรื่องเพดานห้องประชุมที่ซ่อมแซมไป คนที่เขามาประชุมฝากถามมา บางคนก็ตำหนิมา นี่ซ่อมแซมแล้วหรือ เก็บงานดีแล้วหรือ ผมก็ตอบไปว่า กำลังจะทำการซ่อมแซมใหม่ ขอให้ผู้บริหารพิจารณาด้วยครับ

ประธานสภา - ผมเรียกประชุมประจำเดือน ท่านก็ลา วันที่ ๕ ของทุกเดือน ท่านลาทั้ง ครึ่งสุดท้ายมีแค่ ๖ คนที่มาประชุม ประชุมประจำเดือนผมแจ้งไปก็ไม่มาประชุม สำหรับเดือนนี้ตรงกับสมัยประชุมสามัญประจำปี จึงไม่ได้เรียกประชุม เพราะเป็นสมัยประชุมอยู่แล้ว หากท่านจะมีการประชุมเหมือนเดิมก็ให้มาเหมือนเดิม

- นายกเทศมนตรี - เรื่องห้องประชุม มีการซ่อมแซมไปเมื่อปีที่แล้ว งบประมาณที่ใช้ไปก็ไม่มาก หากจะซ่อมแซมใหม่ งบประมาณที่ใช้เยอะมาก ก็ต้องพิจารณาด้วย ส่วนเรื่องนก ผมให้คนงานจุดประทัดไล่กันทุกวัน แต่ก็ยังมีอยู่ จุดที่เสียหายหลายจุดที่ท่านเห็นเป็นจุดใหม่ ไม่ใช่จุดที่ซ่อมแซมไป ส่วนเรื่องถนนลูกรังทางเข้าสวนอนันตยศ มีการแก้ไขไปแล้ว โดยนำลูกรังมาใส่เกือบหนึ่งร้อยคันรถ
- ปลัดเทศบาล - โครงการไทยนิยมยั่งยืนทุกที่ดำเนินการอยู่ทุกวันนี้ ผมได้ไปประชุมที่จังหวัดลำปาง ท่านผู้ว่าเน้นระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นมาก โดยแจ้งว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณายกเว้นผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบแผนฯ ไม่ต้องประชาคมหมู่บ้านก็ได้ นำไปบรรจุในแผนโดยใช้โครงการไทยนิยมยั่งยืนทุกโครงการใส่เข้าไปในแผนฯ โครงการใหญ่ ๆ หากไม่ได้บรรจุในรายงานการประชุมของไทยนิยมยั่งยืนระดับหมู่บ้านก็จะถือว่าตกไป หากท่านคิดว่าไม่มีโครงการใดให้รับนำไปบรรจุโครงการในการประชุมไทยนิยมยั่งยืนรอบสุดท้าย โดยเน้นประโยชน์ของพี่น้องชาวบ้าน
- เรื่องการเลือกตั้ง ท่านได้แจ้งว่าน่าจะมีการเลือกตั้งเร็ว ๆ นี้ ซึ่งได้มีหนังสือให้ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด และ ผอ.กองคลัง ไปประชุมเรื่องการเลือกตั้ง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม นี้ จะนำมาแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง สัญญาณการเลือกตั้ง มาแล้วแต่รูปแบบการเลือกตั้งยังไม่ทราบ ก็ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวด้วย
- ประธานสภา - เรื่องการประชุมประจำเดือนของสภา ขอให้เหมือนเดิม ทุกวันที่ ๕ ของเดือน หากตรงกับวันหยุด ขอให้เลื่อนไป หากมีภารกิจให้ลา อยู่ที่ดุลพินิจของผมนะครับ
- นางสมพร - เห็นด้วยกับท่าน สท.ศักดิ์ดาเรื่องการประชุมประจำเดือน ส่วนโครงการไทยนิยมยั่งยืนบ้านปางม่วง เป็นเรื่องถนนสายหลักทางเข้าบ้านปางม่วง ดิฉันเคยได้สอบถามไปยังท่าน สจ. เขตของเรา ดิฉันสอบถามตลอดว่าหนังสือไปถึงไหนแล้ว เราถูกต้องว่า ต่าหนี ทางเพสบุกเป็นอย่างมาก มีการเปรียบเทียบว่า เรื่องแจกกระเบื้องทำไมเร็ว แต่ทำถนนเป็นเรื่องความปลอดภัยของชีวิตคนทำไมไม่ทำ ดิฉันก็ตอบไปว่า ถนนสายหลัก ไทยนิยมยั่งยืนบ้านปางม่วง ดิฉันสอบถามนายอำเภอแล้ว ท่านนายอำเภอว่าจะไปถามท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และทางนายก อบจ.ลำปางให้ อยากรถามท่านปลัดว่าท่านนายอำเภอได้สอบถามท่านผู้ว่าฯ กับท่านนายก อบจ. ลำปาง หรือไม่
- ปลัดเทศบาล - ทาง อบจ.ลำปางไม่มา ส่วนท่านผู้ว่าฯ ไม่ได้สอบถามครับ ผมได้แจ้งท่านผู้ใหญ่บ้านปางม่วงเบื้องต้นว่าให้ชาวบ้านช่วยกันได้ไหม มาเบิกยางพาราสำเร็จที่เทศบาลซื้อไว้ไป แล้วให้ชาวบ้านช่วยกัน เครื่องตบดินเทศบาลก็มีให้ยืม เราซ่อมแซมเบื้องต้นไปก่อน
- ประธานสภา - เดือนที่ผ่านมา ผมได้สอบถามท่าน สจ.มนัส และท่านปลัด อบจ. ท่าน สจ.มนัสบอกว่า งบประมาณปี ๒๕๖๒ ได้งบประมาณมาทำถนนสายหลักเข้าบ้านปางม่วงแน่นอน แจ้งชาวบ้านทราบได้เลย
- นายกเทศมนตรี - งานพิธีสงฆ์พระธาตุปางม่วง จะมีในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ขอให้ทางผู้ใหญ่บ้านปางม่วงมาเขียนใบคำร้อง เอาขอมะตอยไปซ่อมเบื้องต้นก่อน วันที่ ๕ พฤษภาคมขอให้แล้วเสร็จครับ
- นายสุชาติ - ขอสอบถามงานวางท่อหลังบ้านลุงรัตน์ หมู่ ๗ บ้านปิ่นแก้ว ตอนตรวจรับงานก็ทำตามแบบออกมาดี แต่พอเวลาผ่านไป ตอนนี้น้ำถนนทรุดจากการวางท่อ ถนนหายไปเล็กน้อย ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร อยากสอบถามผู้บริหารจะแก้ไขอย่างไร
- นายกเทศมนตรี - การวางท่อมมีการตรวจรับงานไปแล้ว แต่ต่อมาเป็นการกระทำของบุคคลบางส่วน มีหนังสือจากศูนย์ดำรงธรรมแจ้งมา ว่ามีการร้องเรียนไปว่าที่ดินหายไป จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่ใช่ที่ดินของ

คนร้องเรียน เป็นของหลวงนะครับ ในส่วนของถนนลูกรังที่หายไป เงินค่าประกันสัญญาอยู่จะแจ้งให้ผู้รับเหมาซ่อมให้ครับ

- นายสมยศ - มีเรื่องแจ้งสองเรื่องครับ
- ๑) ผู้ประกอบการฆ่าสุกรในช่วงกลางคืน แจ้งว่าต้นไม้ล้มคลุมถนนหนทางรกรุงรัง เดินทางมาโรงฆ่าสัตว์ลำบาก ขอให้ทางเทศบาลให้คนงานไปช่วยพัฒนาด้วย
 - ๒) ไฟฟ้าทางเข้าโรงฆ่าสัตว์ ผู้ประกอบการ ๒-๓ ราย แจ้งว่าทางเข้ามืดมาก กลางคืนหากไม่ชินทางทำให้รถล้มหลายราย จึงขอให้เพิ่มไฟกิ่งสาธารณะเพิ่มอีกต้นละ ๑ ดวงจะได้หรือไม่

นายกเทศมนตรี - ขอให้ท่านเขียนคำร้องแจ้งมาครับ

- **ที่ประชุมรับทราบ**

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่

- ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๕๕ น.

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี **นิวัฒน์ ตั้งตรง** ผู้บันทึกการประชุม
(นิวัฒน์ ตั้งตรง)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่จันทร์ ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) **สมพร สีเขียว** ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสมพร สีเขียว)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

(ลงชื่อ) **สุชาติ วงศ์สุวรรณ** กรรมการ (ลงชื่อ) **ศักดิ์ดา อุปคำ** กรรมการ
(นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ) (นายศักดิ์ดา อุปคำ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่จันทร์ ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) **อาทิตย์ แสงบุญเรือง**
(นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง)
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล